

ที่ พม ๐๕๐๕/๕



กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
๒๕๕ ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๗ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอความเห็นชอบค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างนายความเพื่อฟ้องร้องดำเนินคดี

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนครไทย

อ้างถึง หนังสือเทศบาลตำบลนครไทย ด่วนที่สุด ที่ พล ๕๒๒๐๖/๑๘ ลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒

ตามหนังสือที่อ้างถึง เทศบาลตำบลนครไทยแจ้งว่าสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สภกรณ์การเกษตรนครไทย จำกัด ขอความเห็นชอบค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างนายความ เป็นจำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) เพื่อฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้ที่นำเงินของสมาคมฯ ไปใช้โดยผิดวัตถุประสงค์ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

นายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า กรณีสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สภกรณ์การเกษตรนครไทย จำกัด ขอความเห็นชอบค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างนายความเพื่อฟ้องร้องดำเนินคดี เป็นจำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) นั้น เนื่องจากเทศบาลตำบลนครไทย ในฐานะนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำท้องที่ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการดำเนินกิจการของสมาคมฯ พบว่า คณะกรรมการสมาคมฯ ชุดเก่า ได้นำเงินของสมาคมฯ ไปปล่อยกู้ให้กับสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์สภกรณ์การเกษตรนครไทย เป็นจำนวนเงิน ๑,๓๐๔,๔๒๙ บาท (หนึ่งล้านสามแสนสี่พันสี่ร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน) ซึ่งเป็นการใช้จ่ายเงินที่ผิดวัตถุประสงค์และไม่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ตามพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึ่งเป็นการกระทำที่เสื่อมเสียผลประโยชน์หรือทำให้มีข้อบกพร่องเกี่ยวกับการเงินของสมาคมฯ จึงมีเหตุจำเป็นที่จะต้องดำเนินการจัดจ้างนายความเพื่อฟ้องร้องดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย อันถือได้ว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการตามข้อบังคับของสมาคมฯ จึงให้ความเห็นชอบค่าใช้จ่ายในการจัดจ้างนายความ เป็นจำนวนเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาทถ้วน) ตามที่สมาคมฯ ร้องขอ โดยถือเป็นค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ตามข้อ ๕ (๑๔) ของประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เรื่อง วิธีการจ่ายเงินค่าจัดการศพ หรือค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว การใช้จ่าย และการเก็บรักษาเงินของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอุษณี กังวารจิตต์)

อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
นายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

กองส่งเสริมสถาบันครอบครัว
โทร. /โทรสาร ๐ ๒๖๔๒ ๗๗๔๙